

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการสอบและทุจริตการสอบ

เพื่อให้บทลงโทษผู้ทุจริตในการสอบมีความเหมาะสมกับความผิดในแต่ละกรณี และครอบคลุมช่วงเวลาที่มีการกระทำผิดได้เกิดขึ้น ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (“ศูนย์ส่งเสริมฯ”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดในลักษณะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 การกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ แต่ไม่เข้าข่ายทุจริต บทลงโทษ คือ ปรับตกในการสอบครั้งนั้น

ระดับที่ 2 การกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบ บทลงโทษ คือ ปรับตกในการสอบครั้งนั้นและตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิด

ระดับที่ 3 การกระทำที่มีเจตนาทุจริต บทลงโทษ คือ ปรับตกในการสอบครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิด

กรณีที่พบการกระทำความผิดในภายหลัง จะเพิกถอนผลการสอบในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์การเข้าสอบ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ TSI มีคำสั่งลงโทษ

ตัวอย่าง ลักษณะการกระทำผิดและ บทลงโทษผู้ทุจริตการสอบ ปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3
ตัวอย่างลักษณะการกระทำผิด	<ul style="list-style-type: none">การกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ แต่ไม่เข้าข่ายทุจริต เช่น<ul style="list-style-type: none">การใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระหว่างการสอบ เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการสอบการนำเครื่องคิดเลขรุ่นอื่นใดนอกเหนือไปจากรุ่นที่กำหนดไว้เข้าห้องสอบนำเอกสารที่มีใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบ เช่น กระดาษทด กระดาษ Password เฉพาะกรณีที่ไม่มี การจองที่นั่งที่ข้อมูลหรือรายละเอียดข้อสอบ และผู้เข้าสอบยังไม่ได้ออกจากบริเวณสถานที่จัดสอบการเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ เว้นแต่กรณีจะเป็นไปเพื่อการทุจริตซึ่งถือเป็นความผิดระดับ 3การคุยหรือถามกันในระหว่างการสอบ เว้นแต่กรณีจะเป็นไปเพื่อการทุจริตซึ่งถือเป็นความผิดระดับ 3การกระทำอื่นใดที่ TSI พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการสอบ	<ul style="list-style-type: none">การละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบ<ul style="list-style-type: none">คัดลอกข้อสอบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบนำเอกสารที่ไม่ใช่ข้อสอบ เช่น กระดาษทด กระดาษ Password ออกจากบริเวณสถานที่จัดสอบการกระทำอื่นใดที่ TSI พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบ	<ul style="list-style-type: none">การกระทำที่มีเจตนาทุจริต เช่น<ul style="list-style-type: none">การใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ในการกระทำทุจริตการคัดลอกข้อสอบ คำตอบเพื่อนำไปผลิตซ้ำ หรือเป็นประโยชน์ต่อการทุจริตนำเอกสาร คำรา บันทึกรหัสข้อความ โน้ตย่อใดๆ เข้าห้องสอบ ไม่ว่าจะได้นำออกมาใช้ หรือยังไม่ได้นำออกมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบก็ตามปลอมแปลงเอกสาร / หลักฐานการสมัครสอบ การแสดงตัวตน หรือเอกสารแสดงผลการสอบที่เป็นเท็จการเข้าสอบแทนกันการคัดลอก หรือให้คัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน การแลกเปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสอบ การให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันในการกระทำทุจริตการกระทำอื่นใดที่ TSI พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการกระทำทุจริต

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3
<u>บทลงโทษ</u>	ปรับตกในการสอบครั้งนั้น	ปรับตกในการสอบครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิด	ปรับตกในการสอบครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิด
- กรณีที่พบการกระทำความผิดในภายหลัง	(ไม่มีการลงโทษย้อนหลัง)	เพิกถอนผลการสอบในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ TSI มีคำสั่งลงโทษ	เพิกถอนผลการสอบในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกหลักสูตรของ TSI เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ TSI มีคำสั่งลงโทษ

ทั้งนี้ ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน เรื่อง บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการสอบและทุจริตการสอบ นี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

กฤษฎา เสกตระกูล

(ดร.กฤษฎา เสกตระกูล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

E-mail: TSI_Examination@set.or.th